



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE®

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre
Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346
E-mail: abt@aquatexbentre.com - WebSite: www.aquatexbentre.com

Bến Tre, ngày 03 tháng 04 năm 2015

**BỔ SUNG THÔNG TIN TRÊN
BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên : **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE**

Mã chứng khoán : **ABT**

Địa chỉ trụ sở : **Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre**

Điện thoại : **0753 860265**

Fax : **0753 860346**

Người đại diện : **Ông Đặng Kiệt Tường – Tổng Giám đốc**

Nội dung : Bổ sung thuyết minh “Báo cáo bộ phận” trên Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán.

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre đã lập báo cáo tài chính năm 2014 và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính đã kiểm toán này đã được gửi cho UBCK Nhà nước, Sở GDCK Tp. HCM, và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/03/2015. Công ty công bố thông tin bổ sung nội dung thuyết minh “Báo cáo bộ phận” trên bảng thuyết minh báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán như sau :

Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ; có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh khác.

Bộ phận theo khu vực địa lý là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể; có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác.

Hiện nay lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là hoạt động kinh doanh các sản phẩm thủy sản. Bên cạnh đó Công ty chỉ tập trung hoạt động ở khu vực Bến Tre. Do vậy Công ty không lập báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và theo khu vực địa lý .

Chúng tôi cam kết việc bổ sung thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã bổ sung .

Người đại diện theo pháp luật



Đặng Kiệt Tường
Tổng Giám đốc